

THI TỐT NGHIỆP THPT 2021:

Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn

Theo kế hoạch, ngày 27/5, Ban Chỉ đạo quốc gia thi tốt nghiệp THPT sẽ có cuộc họp với Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Dự kiến, đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các địa phương không bị giãn cách xã hội sẽ vẫn tổ chức kỳ thi như đợt 1 năm 2020.

Chủ động các kịch bản

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, do vậy Sở đã tham mưu Ban Chỉ đạo thi xây dựng các phương án để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, tuyển sinh. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội có 193 điểm thi với trên 4.200 phòng thi (tăng khoảng 928 phòng so với năm 2020). Năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố là hơn 101.300 (tăng khoảng 22.000 so với năm 2020); trong đó có trên 98.000 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH; hơn 3.300 thí sinh đã tốt nghiệp dự thi để lấy kết quả xét tuyển ĐH.

16.391 thí sinh Bắc Ninh đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết với số lượng thí sinh tăng gần 2.000 em so với năm 2020, tỉnh này dự kiến thành lập 27 điểm thi với 650 phòng thi, 1.650 cán bộ coi thi. Các điểm thi



Ảnh minh họa

tốt nghiệp THPT là những trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu về an ninh, an toàn, phục vụ kỳ thi với lực lượng công an trực, bảo vệ, camera an ninh giám sát ghi hình 24 giờ/ngày.

Trong khi đó, Sở GDĐT TPHCM vừa có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/6/2012 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017. Trong đó, Sở kiến nghị Bộ GDĐT và các cấp lãnh đạo cho phép được áp dụng cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm triển khai những giải pháp mang tính đột phá, đổi mới. Cụ thể, sở kiến nghị Bộ GDĐT giao quyền cho các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT. Nhà trường và giáo viên giảng dạy có trách nhiệm đánh giá định kỳ học sinh. Sở GDĐT TPHCM tổ chức đánh giá chung giữa và cuối cấp học để làm cơ sở xem xét hoàn thành chương trình học của cả cấp. Bộ GDĐT định kỳ tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của các tỉnh, thành phố theo các chuẩn quốc tế và công bố rộng rãi toàn quốc.

Bảo đảm an toàn phòng dịch

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nam Định Cao Xuân Hùng cho biết, năm

học 2020-2021, tỉnh có hơn 20.960 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, 18.950 thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước. Số thí sinh tự do dự thi chỉ để xét ĐH, CĐ là 567 em; số thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp 2.758 em và số thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển ĐH, CĐ có 17.635 em.

Tỉnh Nam Định dự kiến bố trí 35 điểm thi với 911 phòng thi. Tổng số cán bộ coi thi dự kiến 2.400 người. Ngoài 35 điểm thi chính tại các địa phương, mỗi huyện, thành phố bố trí ít nhất 2 điểm thi dự phòng là trường THPT hoặc trường THCS không cùng địa bàn xã, phường với trường THPT được đặt làm điểm thi để sẵn

sàng tiếp nhận thí sinh của điểm thi lân cận trong tình huống bất thường (ví dụ như điểm thi lân cận bị phong tỏa do dịch bệnh hay thiên tai...).

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tại các điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi sẽ có tủ riêng biệt, được giám sát bằng hệ thống camera 24/24 giờ. Tất cả các phòng thi, kể cả phòng thi chính và phòng thi dự phòng đều được phun khử khuẩn trước khi thi để phòng dịch.

Tương tự, tỉnh Ninh Bình cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và xây dựng phương án sát với diễn biến của dịch bệnh để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra nghiêm túc, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Ông Tổng Quang Thìn- Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh nhấn mạnh: Kỳ thi sẽ được thực hiện theo 3 nguyên tắc: Công bằng, khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế; Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, có môi trường thí sinh thi, ôn tập, hạn chế tối đa thiếu điện trong thời tiết nóng bức và không tạo áp lực thi cho thí sinh trong quá trình thi; Không có bất kỳ ngoại lệ nào trong thi cử. Trong đó, đối với thi THPT phải bám sát với Quy chế thi của Bộ GDĐT; Trong quá trình tổ chức thi nếu có đột xuất, phát sinh cần báo cáo với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi của tỉnh.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Hà Nội Phạm Văn Đại: Với đối tượng là thí sinh bị cách ly vì dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm diễn ra kỳ thi, tuyển sinh, Sở sẽ chờ ý kiến của Bộ GDĐT do đây là kỳ thi chung toàn quốc, sau đó tham mưu UBND thành phố, Ban chỉ đạo thi ban hành quy định để học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân được biết. **LAM NHI**